

สะพาน สู่ชีวิตที่ เบิกบานใจ

มี

ผู้พบโครงกระดูกของกะลาสีนิรนามคนหนึ่งข้างที่กำบังชั่วคราวบนเกาะเปลี่ยวตอนกลางมหาสมุทรแอตแลนติก เขาเขียนบันทึกชีวิตที่ถูกทารุณกรรมตลอดเวลาสี่เดือนของเขา เมื่อปี ค.ศ. 1725 กองเรือรบชาวดัตช์ทิ้งเขาไว้บนเกาะแอสเซนชันในชื่อหาอาชญากรรม ในไม่ช้าชีวิตเขาตกต่ำจนต้องกินเลือดเต่าแทนน้ำเพื่อดับกระหาย เขาได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสทางร่างกาย แต่สิ่งที่ทรมานยิ่งกว่าที่เขาบันทึกไว้คือ ความผิดร้ายแรงที่เขาได้ทำลงไปนั่นเอง

เขาเขียนบรรยายอย่างเจ็บปวดว่า “ข้างเจ็บปวดเหลือเกินที่ต้องถูกทอดทิ้งและตายอย่างอนาถเหมือนคนบาปที่ถูกสาปแช่งเช่นนี้” การถูกทอดทิ้งที่เลวร้ายที่สุดของกะลาสีคนนี้คือ ความรู้สึกที่ถูกแยกออกจากพระเจ้าของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือทนจริงๆ ในตอนจบของชีวิต

มนุษย์ต่อผู้ดีนรกกับจิตใจที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว นับตั้งแต่อาดัมและเอวา “หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้น ให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้า” หลังจากที่ได้กินผลไม้ต้องห้าม (ปฐมกาล 3:8) เมื่อพระเจ้าเสด็จมาและเรียกเขาทั้งสอง อารมณ์แปลกใหม่ของความละอาย ความผิดและความกลัวกระตุ้นให้เขาทั้งคู่วิ่งหนีพระองค์เป็นครั้งแรก นำเสียดายที่ในปัจจุบันเราคุ่นเคยกับความรู้สึกนี้เสียจริงๆ

อะไรเป็นสาเหตุทำให้เราแยกจากพระเจ้า?

“แต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักตร์ของพระองค์เสียจากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยิน” **อิสยาห์ 59:2**

พระเจ้ามิได้แยกมนุษย์บาปออกจากพระองค์ด้วยเหตุผลนี้ พระองค์มิได้วิ่งหนีอาดัมและเอวา พวกเขาต่างหากที่วิ่งหนีจากพระองค์

1. การทำจิตใจให้หายอยาก

ก่อนที่บาปจะเข้ามาทำลาย อาดัมและเอวาใกล้ชิดกับพระเจ้าผู้สร้างอย่างมีความสุขในบ้านสวนเอเดนที่งดงาม เป็นเรื่องน่าสลดใจอย่างยิ่งที่เขาเสียรู้คำโกหกของซาตานที่หลอกว่า พวกเขาจะฉลาดเหมือนพระองค์ การเสียรู้ทำให้เขาทั้งสองถูกตัดขาดจากความเชื่อพระเจ้าผู้สร้างของเขา (ปฐมกาล 3)

หลังจากที่อาดัมและเอวาถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดน เขาใช้ชีวิตในโลกภายนอกอย่างยากลำบาก คราวนี้ไม่ว่าจะเป็นการคลอเคลียหรือการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก ทุกอย่างต้องแลกด้วยเลือด หยาดเหงื่อและน้ำตา ความผูกพันระหว่างพระเจ้ายกกับเขาขาดสะบั้นลง มีแต่ความบาปที่ทำให้เขาโลกและมีแต่ความอยาก ที่ทำให้เขาเจ็บปวด

เพราะว่าอาดัมและเอวาได้ฝ่าฝืนกฎเป็นคู่แรก ดังนั้น “ทุกคน” (เผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด) จึงตกอยู่ในบาปเดียวกันและต้องพบกับความตาย ซึ่งเป็นบทลงโทษสุดท้ายของบาป

“เพราะเหตุนี้ บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป” **โรม 5:12**

ขณะที่เราหลงผิด จิตใจจึงรู้ซึ่งถึงรสชาติของความอยากมีเพียงพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถเติมเต็มความมั่นคงทางจิตใจให้กับเราบ่อยครั้งที่เราพยายามแก้ความอยากโดยการเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้าอย่างไม่ยั้งมือ การแข่งขันทำงานอย่างบ้าคลั่งเพื่อหวังได้เลื่อนตำแหน่งในบริษัท การดื่มของมึนเมา เสพยาเสพติดหรือการเที่ยวสำส่อน แต่ในที่สุดความอยากที่เกิดขึ้นก็คืออาการของการคร่ำครวญหาพระเจ้า ซึ่งต้องให้ความรักของพระองค์สถิตในชีวิตเราเท่านั้นจึงจะรักษาความอยากนั้นได้

“พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์ มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ มีความเปลือยเปลือย อยู่เป็นนิตย” สดุดี 16:11

ความเบิกบานใจที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีเดียวคือการมีสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างเราและพระเจ้าให้เป็นทางเดินข้ามไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

2. สะพานทอดข้ามเหวบาปและความตาย

ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่รู้สึกถูกทอดทิ้งเพราะบาป พระทัยของพระเจ้าทรงปวดร้าวด้วยเช่นกันในวันที่อาดัมและเอวาหันหลังให้พระองค์ และพระองค์ยังทรงเศร้าพระทัยต่อความทุกข์ยากและโศกนาฏกรรมที่มนุษย์ต้องได้รับ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะเห็นเราสุขใจ และพยายามรักษาบาดแผลทางอารมณ์ให้แก่เรา พระองค์ไม่พอพระทัยที่ได้แต่เฝ้ามองมนุษย์อย่างน่าเวทนาจากอีกฝั่งเหว ดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจส่งพระทัยยอมเป็นสะพานข้ามเหวลึกแห่งบาปและความตายนั่นเสียเอง

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคน ที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” ยอห์น 3:16, 17

พระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของประทานพระบุตรหรือพระเยซูเป็นเครื่องสักการะแห่งบาป เป็นบطلงโทษแห่งความตาย การมีพระชนม์ การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ สามารถทำให้คนบาปได้รับการอภัย และรอดจากบาปทั้งปวง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นจักรวาลเห็นพระกิตติคุณที่แท้จริงขององค์พระคริสต์และตัวตนที่แท้จริงของซาตาน การที่สะพานแห่งองค์พระคริสต์พังลงหรือการที่พระโลหิตไหลไม่สามารถ ดึงรั้งประชาชาติให้กลับใจและพ้นจากกับดักบาป ความรักของพระองค์ถักทอเป็นเส้นใยทอดยาวข้าม

เหวลึกเพื่อให้คนที่เชื่อพระเยซูหรือเชื่อพระเจ้า หรือเชื่อพระผู้ช่วยให้รอดบาปใช้เดินข้ามไปสู่การมีชีวิตนิรันดร์

3. ความจริงสำคัญเกี่ยวกับพระเยซูเจ็ดประการที่ท่านควรทราบ

ความจริงที่เกี่ยวกับพระเยซูเจ็ดประการนี้จะไม่พบในมนุษย์ในโลกคนไหน

(1) พระเยซูเสด็จมาจากสวรรค์สู่โลก

พระเยซูมีจริงนานเท่าไร?

“ก่อนอับราฮัมเกิด เราเป็นอยู่แล้ว!” ยอห์น 8:58

พระเยซูทรงประกาศต่อโลกว่า “เราเอง” พระทรงดำรงอยู่ตลอดเวลาและจะดำรงอยู่ตลอดไป ถึงแม้พระเยซูทรงเกิดจากหญิงธรรมดา (มัทธิว 1:22, 23) พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์

ในศตวรรษที่ 19 อาจารย์ดีไวท์ แอล มูดี และบิลลี เกอแรม เคยพูดถึง การประสูติขององค์พระเยซูว่า “น่าจะมีการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ถวายแด่พระเยซู พระองค์ควรบังเกิดในเปลเงิน ควรมีทูตสวรรค์เป็นข้าราชการบริพารคอยดูแล ควรเสวยด้วยช้อนทอง แต่พระผู้สร้างโลกและสวรรค์กลับเสด็จมาในร่างมนุษย์เกิดในรางหญ้า มีบิดามารดาที่ยากจนและอยู่ในสภาพแวดล้อมเลวร้ายที่สุด”

ทูตสวรรค์บอกโยเซฟถึงเวลาที่องค์พระเยซูจะทรงประสูติว่า

“เธอ (มารีย์) จะให้พระกำเนิดบุตรชาย แล้วจงเรียกนามท่านว่า เยชู เพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา” มัทธิว 1:21

พระเยซู พระผู้สร้างจักรวาล (ยอห์น 1:1-3, 14) ทรงเติมพระทัยมาในโลกของเราเพื่อช่วยเราให้พ้นบาปและความตาย

(2) พระเยซูทรงมีชีวิตที่ไม่มีบาป

“พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า...แต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่าง ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังไม่ปราศจากบาป” ฮีบรู 4:14, 15

พระเจ้าไม่ใช่เพียงสิ่งที่พูดกันเพื่อให้เราพอใจและพ้นบาป แต่พระองค์ทรงเสด็จมายังโลกในสภาพมนุษย์ที่ไม่มีบาปที่เราสัมผัสได้ นามว่าพระเยซู อันเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจมากกว่าคำเทศนาสั่งสอน บนโลกนี้ซาตานหรือคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระคริสต์พยายามวางอุบายให้พระองค์ทำบาป เมื่อครั้งที่พระคริสต์ทรงอดอาหารในถิ่นทุรกันดาร มารได้โจมตีพระองค์อย่างดุเดือดที่สุด เพื่อหวังทำลายความซื่อสัตย์ของพระเมสสิยาห์ (มัทธิว 4:1-11) พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐานบนภูเขาเมกะกอกเทศก่อนการตรึงกางเขน เพราะเป็นการทดลองใจที่

พบแล้ว

บีบคั้น กดดันจน พระเสโท (เหงื่อ) ของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน (ลูกา 22:44)

พระคริสต์ทรงยื่นหยัดต่อทุกเหตุการณ์ที่มากระทบใส่พระองค์ แต่ “ยังปราศจากบาป” เพราะว่าพระเยซูทรงเผชิญปัญหาและการทดลองใจของมนุษย์ทุกอย่าง ดังนั้นพระองค์จึงทรงเข้าใจถึงการต่อสู้ดิ้นรนของเรา พระองค์ทรงสามารถที่จะ “เห็นใจในความอ่อนแอของเรา” (ฮีบรู 4:15)

ทำไมพระเยซูจำเป็นต้องมีชีวิตที่ไม่มีบาป

“พระเจ้าทรงทำพระองค์ (พระคริสต์) ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” 2 โครินธ์ 5:21

เหตุที่พระเยซูทรงชนะการทดลองใจและจำเป็นต้องมีชีวิตที่ไม่มีบาป เพื่อให้เราเห็นตัวอย่างการกระทำที่ดีของพระองค์ และให้เราเลิกชีวิตเก่าที่มีบาปนั้นเสีย พระองค์ชนะการทดลองใจหมายถึงพระองค์ทรงยอมถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนตามข้อกล่าวหาที่คนยัดเยียดให้พระองค์ แม้มิได้ทำอะไรผิด โดยที่พระองค์มิได้ทรงแก้ตัวอะไรทั้งสิ้น พระองค์จึงไม่มีบาปแต่มนุษย์กลับนำบาปของเขาวางไว้ที่พระองค์

(3) พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อกำจัดบาปออกไป คนทำบาปมีกี่คน?

“เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” โรม 3:23

บทลงโทษสำหรับบาปคืออะไร?

“เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้า คือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” โรม 6:23

ทำไมพระเยซูสิ้นพระชนม์?

“จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป!” (ยอห์น 1:29)

เราทุกคนทำบาปและก้าวสู่ความตายนิรันดร์ แต่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา พระองค์ทรงรับเอา “บาปเพื่อเรา” ทรงชำระโทษของความตายแทนเรา การสิ้นพระชนม์ ของพระองค์ประทาน ดังนั้น “ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23) พระเยซูทรงมอบความสมบูรณ์แบบ และชีวิตที่ขอบรรรมของพระองค์ให้เป็นของประทานแก่เรา ความรักเช่นนี้ยากที่มนุษย์จะเข้าใจ เพราะว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ “เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 5:1)

(4) พระเยซูทรงฟื้นจากความตาย

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน ยังไม่ใช่ตอนจบของเรื่องอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ เพราะพระองค์ไม่อาจสิ้นพระชนม์อยู่อย่างนั้นหาไม่แล้วจะเป็นพระผู้ช่วยให้ออกบาปของเราได้อย่างไร

“และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังคงอยู่ในบาปของตน และถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วย” 1 โครินธ์ 15:17, 18

ศาสดาของหลายศาสนาสั่งสอนความจริงตามหลักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่บางประการให้โลกรับรู้ ศาสดาเหล่านั้นได้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแก่คนนับร้อยๆ ล้าน แต่ไม่มีอำนาจเหนือธรรมชาติที่จะให้ชีวิตแก่มนุษย์ได้ เพราะท่านเหล่านั้นตกอยู่ภายใต้กฎของความบาปและความทุกข์ยาก เพราะว่าคุณพระเยซูทรงลุกขึ้นจากหลุมฝังศพในวันที่สามหลังสิ้นพระชนม์ (ลูกา 23 และ 24) พระองค์ทรงสัญญาอะไรไว้แก่เรา?

“เพราะเรามีชีวิตอยู่ พวกท่านก็จะมีชีวิตอยู่ด้วย” ยอห์น 14:19

พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือความตาย จุดเราขึ้นจากความตาย จากนั้นมอบชีวิตบริบูรณ์นิรันดร์ให้แก่เรา หากเรา ยินดีเชิญพระองค์ พระเยซูก็พร้อมเข้ามาสถิตอยู่ในใจของทุกคน การฟื้นพระชนม์ก็เพื่อให้เรา สมปรารถนาในวันนี้

“นี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:20

มีชายหญิงจำนวนมากบนโลก กำลังแบ่งปันเรื่องราวของพระคริสต์ที่ทรงช่วยให้พวกเขาสามารถ เลิกยาเสพติด สิ่งเลวร้ายที่สุดได้ พระองค์สามารถรักษาแผลใจที่ชอกช้ำแก่ทุกคน

นักศึกษาเก่าของเราคนหนึ่งเขียนข้อความที่แสดงความซาบซึ้งน่าประทับใจในกระดาษคำตอบแผ่นหนึ่งว่า “ผมเป็นนักดื่มเหล้าตัวยงวันหนึ่งขณะที่เมาเหล้า ผมเก็บแผ่นโฆษณาการเรียนพระคัมภีร์ของท่านขึ้นมาอ่าน ผมรอกขอข้อมูลและส่งไป ต่อมาผมได้รับบทเรียนบทแรกแห่งความจริงของพระคริสต์ เมื่อผมศึกษาพระคัมภีร์ได้เพียงระยะหนึ่ง ผมตัดสินใจมอบจิตใจให้กับพระองค์ เพราะผมสามารถหยุดเหล้าได้แล้ว”

พระเยซูทรงประทับอยู่ในชีวิตของชายคนนี้ ทำให้เขามีพลังใหม่ในจิตใจที่สามารถช่วยเขาเอาชนะสิ่งเสียดีได้ และเพราะพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปผู้ทรงฟื้นขึ้นมา จึงสามารถช่วยทุกคนที่ขอความช่วยเหลือจากพระองค์

(5) พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์

หลังการฟื้นพระชนม์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปหาพระบิดา (กิจการของอัครทูต 1:9) พระองค์ทรงมอบคำพระสัญญาให้แก่ผู้ติดตามของพระองค์ว่า

“อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน เมื่อ...เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา...ที่ที่เราอยู่” **ยอห์น 14:1-3**

(6) พระเยซูทรงทำหน้าที่มหาบุโรหิตในสวรรค์

พระเยซูทรงเตรียมสถานที่บนสวรรค์ไว้ให้ท่าน

“เพราะเหตุนี้พระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อจะได้เป็น **มหาบุโรหิต** ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและซื่อสัตย์ ในการกระทำกิจต่อพระเจ้าเพื่อที่จะลบล้างบาปของประชาชน เพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลอง พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้” **ฮีบรู 2:17-18**

พระเยซูเสด็จมาในโลกของเราเพื่อ “ทรงไถ่บาปให้ประชาชาติ” และช่วยทุกคนให้พ้นความทุกข์ทรมานจากการเป็นทาสของบาป พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเรา ดังนั้นในที่สุดพระองค์ทรงทำลายซาตาน เพื่อถอนรากถอนโคนต้นตอของบาป ความทุกข์ทรมานและความตายอย่างเด็ดขาด

พระเยซูในฐานะมหาบุโรหิตของเรา “ทรงเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง” ขณะนี้พระองค์ทรงปรากฏต่อพระพักตร์พระบิดาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะคนกลางของเรา คือองค์เดียวผู้ทรงอวยพรเด็ก ๆ ทรงชุบชีวิตใหม่ให้แก่หญิงที่ถูกล่วงประเวณีและทรงให้อภัยโจรที่กำลังจะตายบนไม้กางเขน ขณะนี้พระองค์ทรงกำลังปฏิบัติกิจอยู่บนสวรรค์ เพื่อคอยดูแลช่วยเหลือเรา “พระองค์ทรงสามารถช่วยคนเหล่านั้นที่กำลังถูกทดลองใจ”

(7) พระเยซูจะเสด็จกลับมา

ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับไปสวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาไว้ได้อย่างไร?

“เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว **เราจะกลับมาอีก** และรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” **ยอห์น 14:3**

เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง พระองค์จะปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากบาป ความเจ็บป่วย ความโศกเศร้าและความตายที่ระบอบอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ พระองค์ทรงยินดีรับเราทั้งหลายสู่โลกแห่งความสุข และชีวิตนิรันดร์ของพระองค์

4. ความรักที่มั่นคง

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่ไต้หวัน พ่อแม่จัดงานแต่งงานแบบคลุมถุงชนให้กับชายหญิงคู่หนึ่ง สามีชื่ออู๋หลงและภรรยาชื่อ “กิมฮวย” เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสมรสอู๋หลงเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว เขาตกใจและชยะแขยงใบหน้าของเจ้าสาวที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากโรคฝีดาษ

หลังจากนั้นเป็นต้นมา อู๋หลงพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของตน ส่วนภรรยาพยายามทำดีที่สุดเพื่อให้สามีมีความสุข เธอทำงานบ้านอย่างหนักด้วยหวังว่าสักวันหนึ่ง

สามีจะยอมรับเธอ แต่เขาก็ยังคงไม่แยแสและแสดงความเย็นชาต่อเธอ แม้ว่าเธอจะแสดงความรักต่อสามีเธอมากเพียงใดก็ตาม

หลังจากอยู่กินกันมาได้สิบสองปี ดวงตาของอู๋หลงเริ่มมองไม่เห็น จักษุแพทย์บอกว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนกระจกตาใหม่ตาทั้งสองข้างจะบอดสนิท แต่การผ่าตัดมีราคาแพงและควียว

ภรรยาของเขาเริ่มรับงานทำหมวกฟางในตอนเย็นเพิ่มอีกหลายชั่วโมงเพื่อหารายได้เพิ่ม วันหนึ่งโรงพยาบาลแจ้งว่ามีกระจกตาของคนที่ได้รับอุบัติเหตุ ขอให้อู๋หลงรีบไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดดวงตา

หลังจากอู๋หลงพ้นจากการผ่าตัด เขาขอบคุณภรรยาอย่างเสียไม่ได้เพราะเธอส่งเงินให้เขาใช้ผ่าตัด เมื่อเขาเหลือบไปมองภรรยาที่ก้มหน้าอยู่ในพิสัยที่เขาสามารถมองเห็นได้ อู๋หลงต้องอ้าปากค้าง เธอมองสามีด้วยตาบอด ดวงตาที่ว่างเปล่า ไม่มีกระจกตา บัดนี้เธอได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นแล้ว สามีทวดตัวลงแทบเท้าเธอสะอื้นให้นับเป็นครั้งแรกในชีวิตการแต่งงานของเธอที่เขากระซิบชื่อเธอว่า กิมฮวย

พระเยซูทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์อย่างเดียวกันนี้ กับคนที่เพิกเฉยต่อพระองค์มานาน ทรงปรารถนาว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะได้ยินเสียงกระซิบว่า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาปของเรา พระองค์ทรงเต็มใจ สละไม่เพียงพระเนตรของพระองค์เท่านั้น แต่ทรงสละพระกาย เพื่อแสดงความรักมั่นคงของพระองค์ ความรักของพระองค์ที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่พระคริสต์ “เสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอด” (1 ทิโมธี 1:15)

การเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ เป็นการสร้างสะพานทอดข้ามความเพิกเฉยของเรา เพื่อดึงเอาความเห็นห่างของเรากลับมา ท่านค้นพบด้วยตนเองหรือยังว่า พระองค์ทรงประสงค์จะพาท่านเดินข้ามสะพานคร่อมเหวลึกเพื่อเข้าสู่อ้อมกอดของพระองค์ ท่านเต็มใจที่จะตอบรับและอธิษฐานต่อพระองค์หรือยังว่า “พระเยซูเจ้าข้า ข้าพระองค์รักพระองค์ ขอพระคุณสำหรับความเสียสละอันยิ่งใหญ่อันเหลือเชื่อนี้ โปรดสถิตในใจข้าพระองค์และช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบาปในขณะนี้ และทรงช่วยให้ข้าพระองค์รอดพ้นตลอดนิรันดร์ด้วยเทอญ”

พระเยซู

เสด็จมา เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในสภาพมนุษย์

ทรงพระชนม์ บนโลกโดยไม่มีบาป

ทรงสิ้นพระชนม์ เพื่อบาปของเรา

ทรงฟื้นคืนพระชนม์ เพื่อช่วยเราให้พ้นจากความตาย

ทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ เพื่อเตรียมที่อยู่ไว้สำหรับเรา

ทรงรับใช้พระเจ้า ทุกวันในฐานะมหาบุโรหิต

กำลังจะเสด็จมาในไม่ช้า เพื่อรับเราไปอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์

สะพานเชื่อมไปสู่ชีวิตที่พึงปรารถนา

อ่านบทเรียน พบแล้ว บทที่ 5 จากนั้นตอบคำถามในบทสอบถามนี้และส่งไปยัง

โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณีย์วิถีแห่งชีวิต

ตู้ ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

จงตอบคำถามต่อไปนี้ ท่านสามารถย้อนกลับไปอ่านบทเรียน **พบแล้ว** เพื่อค้นหาคำตอบที่ถูกต้องตัวเลขด้านซ้ายมือของกระดาษคำตอบ คือตัวเลขตรงกับแต่ละตอนในบทเรียน **พบแล้ว** ที่จะช่วยท่านค้นหาคำตอบของบทที่ 5

อ่านบทเรียน **พบแล้ว** บทที่ 5 อีกครั้ง จากนั้นกาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่เห็นว่าข้อความถูกต้อง

- ___ ความบาปเป็นเหตุทำให้มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้า
___ ความตายเกิดขึ้นทุกชีวิตเนื่องมาจากผลของความบาป
___ เราเติมความปรารถนาของจิตใจที่หิวกระหายเนื่องมาจากบาปโดยการแสวงหาพระเจ้าเพื่อให้พระองค์มาประทับอยู่ในชีวิต
- ___ พระเยซูเสด็จมาชำระโทษของความตายเพราะบาปของมนุษย์ เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับเรา และเพื่อมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราทั้งหลาย

อ่านบทเรียน **พบแล้ว** แต่ละตอนตามตัวเลขด้านหน้า จากนั้นให้ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง **ที่สุด**

- พระเยซูเสด็จมาในโลกของเรา
___ ในฐานะพระเจ้า ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์กาล เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปทั้งหลาย
___ ในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้สร้าง พระองค์ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ เพราะพระองค์สร้างแล้ว
พระเยซูมีชีวิตอยู่ในโลกของเราในฐานะ
___ ชีวิตที่ไม่มีบาปเพื่อแทนที่เราทั้งหลาย
___ ชีวิตที่เกือบสมบูรณ์แบบ ถึงแม้ว่าจะถูกซาตานทดลองให้ทำบาปก็ตาม
พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์
___ เพื่อความบาปผิดของมนุษย์ทั่วโลก
___ เพื่อความบาปของคนชอบธรรมเท่านั้น
พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ออกจากอุโมงค์ฝังศพในวันที่สาม
___ เหมือนศาสดาของศาสนาอื่น (อิสลาม พุทธ)
___ เพื่อพระองค์จะสามารถมอบชีวิตใหม่ให้แก่เรา
พระเยซูเสด็จกลับคืนสู่สวรรค์
___ เพื่อไปเตรียมสถานที่ในสวรรค์สำหรับเราทั้งหลาย
___ และเราจะไม่มีโอกาสได้พบพระองค์อีกเลย
ขณะนี้พระเยซูทรงทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าบนสวรรค์ (เป็นมหาปุโรหิต) พระองค์กำลังจะเสด็จกลับมาอีกไม่นานนี้
___ เพื่อปลดปล่อยเราทั้งหลายจากการเป็นทาสของความบาป
___ โดยถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปแก่เรา

คำถามชวนคิด

เพราะพระเยซูได้ทรงกระทำและกำลังกระทำเพื่อเราอย่างมากมาย จิตใจของท่านตอบสนองต่อพระองค์หรือไม่ ด้วยการทูลขอให้พระองค์อภัยความบาปของท่าน และขอให้พระองค์เข้ามาในจิตใจเพื่อช่วยท่าน?